

# อาจารย์วุฒิ จันทน์ กับพลังของตัวเลขเปลี่ยนชีวิต



ความเชื่อในเรื่องของตัวเลขนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน เพราะตัวเลขมีความเกี่ยวพันกับชีวิตคนเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ ทะเบียนรถ หรือเบอร์โทรศัพท์ พลังตัวเลขเป็นศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องปัจจุบันที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ แต่ละตัวเลขก็มีการตีความหมายแตกต่างกันไป

อาจารย์วุฒิ จันทน์ กูรูศาสตร์ของตัวเลข ผู้ที่มีความสนใจในพลังของตัวเลขมานาน โดยย้อนกลับไปเมื่อ 6 ปีที่แล้ว เป็นช่วงที่อาจารย์รับจ๊อบขับแท็กซี่ มักจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆ ที่รอบตัวมักจะมีเลข 2 5 9 เข้ามาเกี่ยวเนื่องในชีวิต ตลอด ไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถรอบๆ ตัวที่มาจอดใกล้ๆ ฟังเพลงแล้วเลขนี้จะต้องขึ้นตามมา หรือธนบัตรเกือบทุกใบที่ได้รับจากผู้โดยสารจะต้องมีเลข 2 5 9 ติดกัน เวลาไปที่ไหนก็จะเห็นแต่เลข 2 5 9 อยู่ตลอดเวลาจนรู้สึกระแวง กระทั่งวันหนึ่งบังเอิญมีผู้โดยสารทำงานที่สมาคมโหราศาสตร์ แนะนำให้ไปดูเลขกับอาจารย์ว่าเลขนี้เกี่ยวข้องกับอะไรกับชีวิตเรา ตอนนั้นจึงได้พบคำตอบที่ซ่อนอยู่ของเลข อาจารย์จึงแนะนำให้เรียนด้านโหราศาสตร์กับอาจารย์ และบอกว่าถ้าเรียนจบมาจะแม่นมาก แต่ตอนนั้นยังไม่ได้สนใจและไม่เชื่อเลยขอพักไว้ก่อน จนกระทั่งอยากลองว่าจะจริงไหม ไซ้หรือเปล่า จึงเริ่มจากทายอายุผู้โดยสาร แล้วก็แม่นมาตลอด จึงตัดสินใจเรียน

อาจารย์วุฒิคลุกคลีอยู่กับตัวเลขมา 6 ปี ไม่เคยมีการเก็บข้อมูลใดๆ เพียงแต่เวลาเห็นใคร เลขเหล่านั้นก็จะวนเวียนเข้ามาเอง โดยลูกค้าจะส่วนใหญ่มาจากการบอกเล่าปากต่อปาก และเบอร์ที่ให้ก็เป็นเบอร์ราคาไม่สูง เพราะไม่ได้บวกราคาเพิ่ม เป็นราคาค้นหุล้วนๆ แต่ก็ให้คุณกับผู้ใช้ล้วนๆ เช่นกัน

อาจารย์วุฒิ กล่าวว่า ตัวเลขเป็นเหตุให้รู้ว่าชีวิตเราจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ไม่ได้บอกอนาคตของเราเพียงแต่บอกว่าปัจจุบันกำลังเกิดอะไรขึ้น ความสำคัญของตัวเลขขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่า ให้ความสำคัญกับด้านใดมากกว่ากัน หากอยากประสบความสำเร็จเรื่องงาน เลข 3 จะช่วยสนับสนุนเรื่องการทำงาน เลข 2 4 6 จะช่วยส่งเสริมด้านคู่ เสน่ห์ จริต จะก้าน ส่วนตัวเลขที่ไม่ควรใช้คือเลข 0 เพราะเป็นตัวแทนของอุปสรรค

พลังตัวเลขเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องอนาคตหรือการคิดคำนวณ แต่คือเรื่องปัจจุบันที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากพลังงานของตัวเลขที่มีความผูกพันในชีวิตเราโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ และพบว่าพลังตัวเลขสามารถส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงชะตาและพฤติกรรมของมนุษย์ได้จริง ซึ่งเสน่ห์ของศาสตร์ชนิดนี้คือ ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีก็สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองด้วย

#####

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท โน้ตเอเบิลแวงค์คอก จำกัด

คุณณชนันท์ ศิริสุขิประดิษฐ์ (ใหม่) โทร 061 8688 553 อีเมล [nidchanan@notablebkk.com](mailto:nidchanan@notablebkk.com)